

Số:/TB-UBND

Tân Yên, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị phân tích chỉ số DDCI năm 2023 và giải pháp nâng cao chỉ số DDCI năm 2024 huyện Tân Yên

Ngày 26/3/2024, đồng chí Ngô Quốc Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tân Yên chủ trì Hội nghị phân tích chỉ số DDCI năm 2023 và giải pháp nâng cao chỉ số DDCI năm 2024 huyện Tân Yên. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HU, HĐND và UBND huyện; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an, Tòa án nhân dân, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế, Bảo hiểm xã hội, Điện lực huyện Tân Yên; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Tân Yên; công chức làm việc tại bộ phận một cửa huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính - xây dựng, công chức Tư pháp - hộ tịch, công chức Văn phòng - thống kê, công chức Tài chính - kế toán các xã, thị trấn. Sau khi nghe Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phân tích chỉ số DDCI năm 2023, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số DDCI của huyện Tân Yên năm 2024 và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

Trong thời gian qua mặc dù môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện cải thiện chậm, sự ghi nhận của doanh nghiệp, người dân đối với chính quyền trong hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp chưa cao; tính năng động, sáng tạo và hiệu quả trong điều hành của một số đơn vị, UBND xã, thị trấn, của cán bộ công chức, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa được phát huy. Bên cạnh đó, một số cán bộ công chức cũng như người dân trên địa bàn huyện chưa thực sự hiểu rõ về DDCI. Năm 2023, huyện đứng thứ 10/10 huyện thành phố xếp hạng năng lực cạnh tranh DDCI; Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; phấn đấu năm 2024, thứ hạng DDCI huyện Tân Yên đứng thứ 5/10 huyện thành phố; các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các cơ quan tỉnh và TW đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin về quy hoạch, dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; thực hiện công khai, minh bạch danh sách

các loại tài liệu, hồ sơ được khai thác, cung cấp theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ; cập nhật, hệ thống hóa các văn bản, quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển KT-XH trên cổng thông tin điện tử để thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và đảm bảo tính công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, tầm quan trọng và nội hàm của chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI. Triển khai lồng ghép các nội dung của Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện giai đoạn 2024-2030 và Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2024 tại các hội nghị của cơ quan, đơn vị trong tháng 4 năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần DDCI năm 2024; phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh. Khuyến khích đăng ký, đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ nhằm phát triển, hỗ trợ và áp dụng những chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

2. Giao Phòng Kinh tế và hạ tầng phối hợp Hội doanh nghiệp huyện Tân Yên mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia trở thành hội viên chính thức của Hội nhằm phát huy tốt mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, HTX với các cơ quan quản lý nhà nước.

Tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để giải quyết kiến nghị, khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực đất đai, hạ tầng sản xuất, đào tạo lao động,... nâng cao chất lượng đối thoại, tổng hợp, đánh giá hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; nghiên cứu tham mưu thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp làm đầu mối thông tin kịp thời các vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp và kiến nghị của doanh nghiệp.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiên cứu, theo dõi chỉ số thành phần “Khả năng tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh” đảm bảo doanh nghiệp, người dân đánh giá tích cực về sự nỗ lực của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất. Nâng cao trách nhiệm trong giao đất, cho thuê đất tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh.

Đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau quá trình đấu giá đất được thực hiện một cách

minh bạch, công khai và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

4. UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát theo dõi số lượng, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn, tổ chức các hoạt động trao đổi tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh thông qua nhóm Zalo, tiếp xúc đối thoại... nhằm kịp thời giải quyết, kiến nghị đề xuất giải quyết các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh quan tâm tại địa bàn.

Thừa lệnh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận hội nghị đến các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc HU, UBND huyện;
- Các đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế, Điện lực Tân Yên;
- Hội Doanh nghiệp huyện Tân Yên;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm VH-TT&TT (đăng tải);
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thu Hương